

Handwritten signature/initials in blue ink.

14 ก.ย. 2561



ส่วนแผนงาน
รับ
14 ก.ย. 2561
เวลา.....น.

บันทึกการปฏิบัติงาน
14 ก.ย. 2561

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๔๐

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๑๒๗๒๐ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ฯ (กขป.๕) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๓.๓/ว ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
คณะที่ ๕ฯ (กขป.๕) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒ ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีที่ ๒ กรณีราษฎร
ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุก
ที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๔๒ หรือทาง Email: bp_rfd@hotmail.com
เพื่อจะได้จัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

รศ.ดร. พช. สขป.ที่ ๑๑ (สรองพรรัตน์)

ส.ส. (ทว) สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

ของปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕) (นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๑

นางสาว... ผู้ทรงคุณวุฒิ... สรุปสาระสำคัญ

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจตุรรัตน์ สทธีร์รักษ์ (นางสาวจตุรรัตน์ สทธีร์รักษ์)

Handwritten signature/initials in blue ink.

(นายธนิศ สังขนิษฐ์)

จากที่ได้นำเอกสารส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

(นางพิศมัย ทองสง่า)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



กระทรวงสาธารณสุข
 เลขที่ ๒๕๖๑
 วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

๒๕๖๑
 ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑
 ๑๕.๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ-กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๙
 ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๒๕๖๑/ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ (กขป.๕) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม
 โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 อธิบดีกรมป่าไม้
 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาให้...
 เลขที่ ๓๕๖๑
 วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑
 เวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอส่งสรุปสาระสำคัญการประชุม
 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ (กขป.๕) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖
 กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ท่านรอง,
 - เพื่อไปลงพิมพ์
 - เก็บลงระบบ สสส, ต./น/นช/๒๖
 (นางสาวอรอนงค์ ไชยรัตน์)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

(นายวิจารณ์ สิมาราย)
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย ทัศนัท
 รองอธิบดีกรมป่าไม้
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 (นางวิศุตรา อินทองแก้ว)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑ ส.ค. ๒๕๖๑

(นางวิศุตรา อินทองแก้ว)
 ๑ ส.ค. ๒๕๖๑

สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ฯ (กขป.๕)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรัตนฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประธานการประชุม : รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ ทส. : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นางสุวรรณา เตียรย์สุวรรณ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทส. :

๑. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมือง ชุมชนดินแดง ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗)

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยในเรื่องการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น สผ. ได้ส่งความเห็นเบื้องต้นของแปลง A C และ D1 ให้กรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

ปกท.ทส. ขอให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แปลง B D2 และ F ให้ สผ. พิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้การเคหะแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการ (สผ. ทราบ)

๒. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (คณะเดิม) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และเห็นควรร นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุม กขป.๕ เพื่อทราบจำนวน ๓ กรณี คือ

๑. กรณี นางเรียง คงท่ม อดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และบุตรหลาน จำนวน ๒๔ ราย ซึ่งอยู่อาศัย ในพื้นที่ชุมชนดินแดงน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี และปลูกสวนยางพารา จำนวน ๘๘ ไร่ ๒ งาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ ตัดฟันสวนยางพาราและรื้อถอนที่อยู่อาศัย จึงขอให้พิจารณาจัดสรร ที่ดินทำกินตามนโยบายการจัดที่ดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้กับนางเรียงฯ ซึ่งเป็น ผู้ยากไร้เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันอาศัยอยู่ริมทางหลวงและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นเหตุให้ ชาติรายได้ในการค้าขาย

มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานคณะอนุกรรมการนโยบาย ที่ดินจังหวัดกระบี่ (คทช.จังหวัดกระบี่) เร่งรัดการจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับนางเรียงฯ และครอบครัว เป็นกรณีพิเศษโดยเร่งด่วน

๒. กรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมีข้อเสนอให้พิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ วิทยุสั่งการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ ๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ยากจน ยากไร้ และไร้ที่ดินทำกิน

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

๒.๓ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โดยภาคประชาชนมีข้อเสนอว่า ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากจน ยากไร้ และไร้ที่ดินทำกิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตีความข้อกำหนดและการดำเนินการแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๖/๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการกับกลุ่มนายทุน และการดำเนินการใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากจน ยากไร้ และไร้ที่ดินทำกิน แต่ในข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้นำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ คือการตรวจสอบการครอบครองที่ดินโดยการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศต่อไอริสปี ๒๕๕๕ มาดำเนินคดีกับราษฎรผู้ยากไร้ และไต่สวนตัดพื้นที่ผลทางการเกษตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีดังนี้

๑) กรณีที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง ขอให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยระงับการดำเนินการทางกฎหมายและการไต่สวนตัดพื้นที่ผลทางการเกษตรของราษฎรผู้ยากไร้

๒) กรณีราษฎรผู้ยากไร้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่

๓. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการกรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จำนวน ๙ ราย ขอให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและจัดหาที่ดินทำกินให้เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนอ ดังนี้

๑) ค่าชดเชยค่าสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ที่ดินหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ระยะเวลา ๒๐ ปี จำนวน ๙ ราย เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐,๑๗๕ บาท โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณ และกรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดหาแหล่งงบประมาณ

๒) ค่าเสียหายการเสี่ยสิทธิที่ทำกินในที่ดินที่เสียหายถาวร ดังนี้

๒.๑) กรณีผู้ได้รับผลกระทบต้องการเงินค่าเสียหาย จ่ายค่าเสียหายไร่ละ ๔๔,๐๐๐ บาท (ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ บวกราคาซื้อขายใกล้เคียงย้อนหลังไม่เกินหนึ่งปี หารสอง) เนื้อที่ที่ได้รับผลกระทบ ๑๖๓-๒-๒๓ ไร่ เป็นเงิน ๗,๑๙๖,๕๓๐ บาท

๒.๒) กรณีผู้ได้รับผลกระทบไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าเสียหาย แต่ขอรับการจัดที่ดินทำกิน แปลงใหม่แทนเงินค่าเสียหาย ให้จัดหาที่ดินตามวงเงินที่ได้รับของมูลค่าการเสียหายในแต่ละราย ตามข้อ ๒.๑)

โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาค่าเสียหายการเสี่ยสิทธิที่ทำกินในที่ดินที่เสียหายถาวรให้ได้ช้อยุติโดยเร็ว

ประธานการประชุม ขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเร่งรัดการดำเนินการ และนำเสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของประธานการประชุม (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ปม. อส. สผ. ทราบ)

๓. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า กขป.๕ ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ และ ปกท.ทส. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ (เอกสารแนบ)

อนึ่ง ก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ทส. ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมหารือเรื่อง มาตรการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมอบหมายหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการระยะเร่งด่วน และระยะต่อไป

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมการคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในมาตรการระยะเร่งด่วน และพิจารณาแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาบทบรรณารายชื่อของเสียอันตรายที่ห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย

ปกท.ทส. แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจะนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ประธานการประชุม ขอให้คณะอนุกรรมการฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการและกำหนดประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ให้มีความชัดเจน ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา และนำเสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของประธานการประชุม (กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการ)

อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระเรื่อง การแก้ไขปัญหาการรुकลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) และการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่มีการมอบหมาย ทส. ดำเนินการ

